
11. Fundur  

Mánudaginn 17. febrúar 2025 kom stjórn saman til fundar í fundarsal félaganna 3. hæð 
suður og hófst hann kl. 18:00. 

Mættir voru: Agnes Reykdal, Bryndís Björk Barkardóttir, Claudia Lobindzus, Eiður 
Stefánsson, Halldór Óli Kjartansson, Hulda Björnsdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson, 
Stefanía Árdís Árnadóttir og Stefán Jónsson. 

 

Gestir fundarins voru Hermann Brynjarsson, frá Enor, og félagslegir skoðunarmenn, 
Einar Hjartarson og Sirrý Laxdal. 

 

Dagskrá: 

1. Ársreikningur FVSA 2024. 
Hermann Brynjarsson frá Enor fór yfir ársreikning 2024. 
Framlag úr félagssjóði í orlofssjóð samþykkt, 35.000.000 kr.  
Ársreikningur FVSA 2024 er samþykktur athugasemdalaust. 
 

2. Leikhúsferð 2025. 
Samþykkt tilboð frá Freyvangsleikhúsinu upphæð 295.000 kr. og kaffiveitingar 
590 kr. á mann. 
Samþykkt var að hin stéttarfélögin á 3. hæðinni fari með okkur. 
 

3. Framlag til Kvennaárs, beiðni um styrk. 
Hafnað beiðni Kvennréttindafélags Íslands.  
En ákveðið að veita styrk til svæðisbundinna viðburða tengda Kvennaári. 
 

4. Aðalfundur. 
Samþykkt að taka tilboði frá Múlabergi um sal og veitingar á aðalfundi. 
Salur upphæð 55.000 kr. 
Veitingar upphæð 4.190 kr. á mann. 
 

5. Önnur mál. 
Engin önnur mál. 
 
Fleira var ekki gert. Fundi slitið. 

 


